

“ให้ ฅกส. ดูแลคนที่คุณรัก”



การฅปนกิจสงเคราะห์ของกระทรวงสาธารณสุข เป็น 1 ใน 9 ประเภทสวัสดิการภายในส่วนราชการที่มีความสำคัญต่อข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างที่ปฏิบัติงานในหน่วยงานสังกัดกระทรวงสาธารณสุข นอกเหนือไปจากสวัสดิการที่ทางรัฐจัดให้ นับว่าเป็นรากฐานการสร้างควมองงามทางจิตใจจากความเชื่อที่ว่า “ความสุขที่แท้จริงคือการเป็นผู้ให้” มีความเชื่อมโยงกับการสร้างความสุขให้บุคลากร โดยเป็นหลักประกันทางจิตใจแก่ผู้ที่เป็นสมาชิกให้ปฏิบัติหน้าที่ต่างๆ ได้อย่างเต็มความสามารถ มีต้องกังวลถึงเหตุการณ์ในอนาคต เมื่อตนถึงแก่กรรมไปแล้ว อีกทั้งยังเป็นการกระตุ้น

นายประภท วงศ์ผลวัต ผู้อำนวยการ สำนักงาน ฅกส.

ให้พี่น้องชาวสาธารณสุขได้วางแผนชีวิต แผนอนาคตได้ครบถ้วนสมคคีคีรีแห่งความเป็นมนุษย์ มีหลักประกันความมั่นคงให้แก่ครอบครัวอันเป็นที่รักของสมาชิก ให้สามารถดำเนินชีวิตต่อไปได้

สำนักงานการฅปนกิจสงเคราะห์ของกระทรวงสาธารณสุขหรือ สนง.ฅกส. เป็นหน่วยงานอิสระขนาดย่อมๆ ที่มีบทบาทภารกิจเป็นจุดเชื่อมต่อบริการดูแลเป็นสวัสดิการให้แก่สมาชิกในวาระสุดท้ายแห่งชีวิต คຸ້มครอง พิทักษ์ผลประโยชน์และส่งมอบเงินสงเคราะห์จากสมาชิกที่ยังมีชีวิตให้แก่ครอบครัวของสมาชิกที่จากไป ด้วยความโปร่งใส รวดเร็ว ร่วมถักทอสายใยสัมพันธ์ระหว่างพี่น้องชาวสาธารณสุขทุกระดับอย่างมีคุณค่าและเท่าเทียมกัน ข้อมูล ณ เดือนตุลาคม พ.ศ. 2565 มีสมาชิก ฅกส. ทั้งประเภทสามัญและสมทบ รวมทั้งสิ้น 379,284 คน โดยมีสำนักงานเครือข่าย ฅกส. กระจายทั่วประเทศรวมทั้งสิ้น 839 หน่วย ครอบคลุมถึงระดับอำเภอ อำนวยความสะดวกให้สมาชิกได้รับบริการใกล้บ้านยิ่งขึ้น

ผลการดำเนินงานที่สำคัญ




ผลการดำเนินงานที่สำคัญในปี 2565 โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการดำเนินการการฌาปนกิจ สงเคราะห์ของกระทรวงสาธารณสุข แบ่งเป็น 2 ด้าน ด้านแรกได้แก่การพัฒนาประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการ เงินสงเคราะห์มี 2 โครงการสำคัญ ได้แก่ 1. การจัดโครงการ ฌกส. สัญจร พบปะผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงาน เครือข่ายของ ฌกส. และสมาชิก ฌกส. 5 ภูมิภาค ได้ข้อสรุปอันเป็นความเห็นชอบร่วมกันที่สอดคล้อง เหมาะสม กับสถานะการเปลี่ยนแปลงทางประชากรและเศรษฐกิจ เพื่อนำมาใช้เป็นแนวทางบริหารจัดการเอื้อผลประโยชน์ ต่อสมาชิกมากที่สุด 2. โครงการรณรงค์เปิดรับสมัครข้าราชการ เจ้าหน้าที่จากหน่วยงานสังกัดกระทรวงสาธารณสุข และหน่วยงานเครือข่ายของกระทรวงฯ ที่มีอายุเกิน 35 ปีบริบูรณ์แต่ไม่เกิน 50 ปี เข้าเป็นสมาชิกสามัญหรือ สมาชิกสมทบเป็นกรณีพิเศษ ระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม 2565-31 ตุลาคม 2565 ปรากฏว่าได้รับความสนใจ อย่างมาก ส่งผลให้ยอดการสมัครสมาชิกใหม่รายเดือนเพิ่มขึ้นจากเดิม 200% และได้ขยายโครงการนี้จนถึง สิ้นปี 2565 ด้านที่ 2 คือ การพัฒนาองค์กร ได้จัดโครงสร้างสำนักงาน ฌกส. ให้มีความเหมาะสม คล่องตัวยิ่งขึ้น และจัดทำโครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์วงเงินงบประมาณ 30 ล้านบาทเศษ ใช้เป็น **one stop service** ให้แก่สมาชิก จะแล้วเสร็จประมาณปลายปี 2566

สำหรับแผนงานสำคัญในปี 2566 นี้ ฌกส. ได้จัดโครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการ หลายประการ อาทิ การลดขั้นตอนการจ่ายเงินสงเคราะห์ให้ทายาทสมาชิกได้รับเงินเร็วขึ้นกว่าเดิม การพัฒนา ระบบการจัดเก็บเงินสงเคราะห์ แบบ **E-service** โดยเพิ่มช่องทางการชำระเงินผ่านแอปพลิเคชันของธนาคาร ทุกแห่ง **เริ่มใช้ตั้งแต่เดือนมกราคม 2566 เป็นต้นไป และเปิดแอปพลิเคชัน “วันแพลตฟอร์ม” (application oneplatform)** เพื่อเป็นช่องทางติดต่อสื่อสารในระบบออนไลน์ ทั้งการรับสมัครสมาชิก ฌกส. ใหม่และสื่อสาร กับสมาชิก ฌกส. เก่า ซึ่งขณะนี้สามารถสอบถามข้อมูลประวัติ ได้ตลอด 24 ชั่วโมง โดยสามารถเข้าใช้งาน ได้ 2 ช่องทาง คือ



**เว็บไซต์สำนักงาน ฅกส. <http://chapanakij.or.th>
ให้สังเกตสัญลักษณ์ ที่มุมล่างด้านขวาของเว็บไซต์ และดาวน์โหลด
หรือ**



สแกนคิวอาร์โค้ด (QR Code) ทั้งระบบแอนดรอยด์และไอโอเอส ซึ่งจะสามารถใช้งาน
ได้อย่างสมบูรณ์แบบในช่วงกลางปี 2566 สมาชิกเก่าจะสามารถตรวจสอบข้อมูล
การชำระเงิน สถานภาพการเป็นสมาชิก และแจ้งเตือนการชำระเงินสงเคราะห์
รายเดือนได้

ในนามของผู้บริหารสำนักงานการฅาปนกิจสงเคราะห์ของกระทรวงสาธารณสุข ขอขอบคุณบุคลากร
ทุกท่านทั้งของสำนักงานฯและสำนักงานเครือข่ายฯทั่วประเทศ ที่ได้ทุ่มเทปฏิบัติหน้าที่ได้เป็นอย่างดี
ตลอดปีที่ผ่านมา เป็นศูนย์รวมแห่งสายใยจากทั่วทิศที่มีความมั่นคง ทำให้กิจการดำเนินงานมีความเจริญก้าวหน้า
อย่างไม่หยุดยั้ง และขอขอบคุณสมาชิก ฅกส. ทุกท่านที่ได้ร่วมให้ข้อเสนอแนะ ข้อคิดเห็นอันเป็นประโยชน์
ต่อการบริหารจัดการการฅาปนกิจสงเคราะห์ของเรา เพื่อส่งมอบสวัสดิการที่ดีที่สุดสู่ครอบครัวของสมาชิก
ผมและพนักงานสำนักงาน ฅกส. ทุกคน มุ่งมั่นพัฒนาบริการกิจการให้เจริญก้าวหน้า เป็นที่เชื่อมั่น ศรัทธา
และความพึงพอใจของสมาชิกทุกคนอย่างสูงสุด



“ในศุภวารดิถีขึ้นปีใหม่ 2566 นี้ ผมขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์
ทั้งหลาย ดลบันดาลให้ทุกท่านประสบแต่ความสุข ความสำเร็จ ความเจริญในหน้าที่การงาน
มีสุขภาพแข็งแรง ทั้งกายและใจ ปราศจากโรคภัยและภัยอันตรายทั้งปวงตลอดปีและตลอดไป”

ในนามของผู้บริหารสำนักงานการฅาปนกิจสงเคราะห์ของกระทรวงสาธารณสุข ขอขอบคุณบุคลากร
ทุกท่านทั้งของสำนักงานฯ และสำนักงานเครือข่ายฯ ทั่วประเทศ ที่ได้ปฏิบัติหน้าที่ได้เป็นอย่างดีตลอดปีที่ผ่านมา
ทำให้สำนักงานฯ มีความเจริญก้าวหน้า เป็นศูนย์รวมแห่งสายใยจากทั่วทิศที่มีความมั่นคง และขอขอบคุณ
สมาชิกฯ ทุกท่านที่ได้ร่วมให้ข้อเสนอแนะ ข้อคิดเห็นอันเป็นประโยชน์ต่อการบริหารจัดการ การฅาปนกิจสงเคราะห์
ของเราเพื่อสวัสดิการที่ดีที่สุดครอบครัวของสมาชิก

ประภว วงศ์ผลวัต

นายประภว วงศ์ผลวัต

ผู้อำนวยการ

สำนักงานการฅาปนกิจสงเคราะห์ของกระทรวงสาธารณสุข